



# เวียดนามกลาง 3 วัน

## ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์

กรุ๊ปส่วนตัว 8-10 ท่าน

# 32,900

# vietjet air



ดานัง - หมู่บ้านหินอ่อน - ฮอยอัน - บ้านโบราณ - หมู่บ้านกิมถาน - เรือกระดัง  
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ - สะพานโกลเด้นบริดจ์-อุโมงค์เก็บไวน์  
สวนดอกไม้ LE JARDIN D'AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park  
ปราสาทจันทร์ Luna Castle-สวนApec - ตลาดฮาน - วัดลินห์ฮิ่ง - มารีนาคาเฟ่



## กำหนดการเดินทาง

### วันแรกของการเดินทาง

#### กรุงเทพ - ดานัง - หมู่บ้านหินอ่อน - ฮอยอัน - บ้านโบราณ - หมู่บ้านกัมทาน - เรือกระดัง

- 05.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของสายการบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องเอกสารการเดินทางตลอดจนกระเป๋าสัมภาระของท่าน
- 08.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VZ 964
- 09.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ
- นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นับเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมศิลปะของประเทศเวียดนาม ภายในท่านจะได้พบกับงานแกะสลักที่ล้วนประติมากรรมด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตถศิลป์ภายในตามอัธยาศัย

#### เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร AM THUC XEO

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” (Hoi An) เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้ นำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน นำท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม ท่าน สามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัช โบราณ คือ การนำรูปที่ขุดเป็นก้อนหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน

จากนั้นนำชม Old House of Tan Skyบ้าน โบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากกว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเวียนไทฮ็อกทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น้ำทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้ำทูโบนได้เป็นอย่างดี







ผ่าน สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามิ มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอัน ชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัมทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม **ล่องเรือกระด้ง** ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี่ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี



จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองดานัง และถ่ายรูป สะพานมังกร (Dragon Bridge) สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮานประเทศเวียดนาม สะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนาม.



ค่ำ บริการอาหารมือเย็น ที่ ภัตตาคาร LANG LUA

ที่พัก Merry Hotel Danang ระดับมาตรฐาน 4 ดาว เมืองดานัง



## วันที่สองของการเดินทาง

**ดานัง - วัดลินห์ฮิ่ง - มารีนาคาเฟ่ - นั่งกระเช้าขึ้นสู่บ้าน่าฮิลล์ - สะพานโกลเด้นบริดจ์  
 อุโมงค์เก็บไวน์ - สวนดอกไม้ LE JARDIN D'AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park**

### เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ **วัดลินห์ฮิ่ง** เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง  
 ดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม  
 และเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบ  
 นี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มี  
 ความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง 35



เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกป้องรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็น  
 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก

เดินทางสู่ Café Son Tra Marina เป็นคาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานัง ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม  
 และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟิน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ไม่รวมเครื่องดื่มและขนมต่างๆ)

**หมายเหตุ !! กรณีคาเฟ่ปิด หรือไม่พร้อมให้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟแห่ง  
 ใหม่โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

### เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ORGANIC Seafood

**บ่าย** นำท่านเดินทางสู่ **บ้าน่าฮิลล์** เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามา  
 ปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้  
 เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นักรบเข้าด้วยความเสียเปรียบพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิว  
 ธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tien และลำธาร Suoi no (ในฝัน)

จากนั้น **นั่งกระเช้าขึ้นสู่บ้าน่าฮิลล์** กระเช้าแห่งบ้าน่าฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็น  
 กระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูง  
 ที่สุดที่ 1,294 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยมะหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้าพร้อมอากาศ  
 บริสุทธิ์อันสดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมนึกไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปี  
 ประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบ้าน่าฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพฝนป่าที่อุดมสมบูรณ์  
 เช็กอิน โซนใหม่





**บ่าย**

นำท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่

ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ และชมวิวกาศทัศน์

นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส ได้เวลาสมควรนำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขานาฮิลล์



นำท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D'AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ



อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑน์หุ่นขี้ผึ้ง และ เครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของเขานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนตร์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย

อิสระให้ท่านเล่น รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็กไม่อันตรายและไม่หวาดเสียวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารถนั่งได้ 2 ท่าน หรือ จะนั่งท่านเดียวก็ได้

นอกจากนี้ยังมีร้าน ซ้อปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

ค่า **รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเขานาฮิลล์**

**ที่พัก** **Mercure Danang French Village Bana Hillsระดับมาตรฐาน 4 ดาว บานาฮิลล์**





## วันที่สามของการเดินทาง

### เช็คอินโซนใหม่บานาฮิลล์ Eclipse Square – ปราสาทจันทร์ Luna Castle

#### สวนApec - ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

#### เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินเที่ยวชมจุดเช็คอิน โซนใหม่ล่าสุดบนบานาฮิลล์ ปราสาทจันทร์ Luna Castle ในโซนเปิดใหม่นี้ จะต้องนั่งรถราง Tram ต่อเข้ามายังปราสาท เปิดตัวเมื่อปี 2022 มีพื้นที่รวมมากถึง 38,000 ตารางเมตร รวม 4 ชั้น ในแต่ละชั้นจะมีธีมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ถ้ำมังกร หมาป่าจอมพลัง นกฮูกอิรุค และจตุรัสพระจันทร์ สามารถเดินถ่ายรูปได้ทุกจุด เพราะแต่ละจุดตกแต่งออกมาได้สวยมากๆ Lunar Castle นี้ มาพร้อมกับเวทีและที่นั่งขนาด 2,000 ที่นั่งไว้สำหรับชมการแสดง และภายในปราสาทยังมีเครื่องเล่นแบบ 4D ชื่อ Flying Eyes Theatre อีกด้วย บอกได้เลยว่าเดินชมในปราสาทกันเพลินๆ ได้เลย

จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์สู่เมืองดานัง

#### เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ZALOS เสริฟกึ่งมังกรท่านละ 1 ตัว ขนาด1/4Kg+ไวน์แดงคาดัด

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สวนApec สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครอบคลุมพื้นที่ 8,668 ตร.ม. ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮัน เมืองดานัง เปิดดำเนินการวันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแม่น้ำฮัน มีพื้นที่พักผ่อนมากมาย ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ไฮไลท์ของสวน APEC แห่งนี้คือ โคมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน มีลักษณะเหมือน "ว่าวยักษ์"



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง และของที่ระลึก เสื้อผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง

18.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ VZ 963

19.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ



อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่าน)		
กำหนดการเดินทาง (พค.-ชค.67)	ผู้ใหญ่ราคาท่านละ พักห้องละ 2-3 ท่าน	พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เดินทางศุกร์เช้ากลับเย็นวันอาทิตย์	32,900	3,900
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเพิ่มอัตราค่าบริการ หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาพลม, ฟ้า, อากาศและสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทางโดยบริษัท จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ		
<b>**กรณีถูกปฏิเสธการออกจกประเทศไทย หรือ การเข้าประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี**</b>		

### อัตราค่าบริการนี้รวม

- ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-คานัง-กรุงเทพ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไพลย์
- ✓ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทน โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทน โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
- ✓ ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
- ✓ ค่ารถปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ✓ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ที่คอยอำนวยความสะดวกระหว่างเนทางท่องเที่ยว
- ✓ ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **\*\*การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไข้เลือด, ไข้ตั้ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรา ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแพ้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์**

### อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ✗ ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
- ✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ✗ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
- ✗ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมาขึ้นร่องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจาก



- ✘ ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
- ✘ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
- ✘ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)

### เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน

- **ในการจองครั้งแรก** ชำระมัดจำท่านละ **15,000** บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
- เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
- **ชำระส่วนที่เหลือ** ก่อนเดินทาง 30 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
- ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทวีปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

### การยกเลิกการเดินทาง

- แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
- แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
- แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

### ข้อความทราบก่อนการเดินทาง

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ





- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อกวน หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาที่ไม่แอ่งให้ทราบล่วงหน้า
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
- ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราประทับใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

**\*\* ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก \*\***